

คำอธิบายข้อมูล
หมวดสถิติเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

รหัสข้อมูล	FIT_D111
ชื่อข้อมูล	รายได้กรุงเทพมหานคร
ความถี่ของข้อมูล	รายไตรมาสและรายปี
กำหนดการเผยแพร่	วันทำการสุดท้ายของไตรมาสถัดไป
รายละเอียด	<p>ข้อมูลรายได้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ประกอบด้วยรายได้ที่ได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดย แบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ที่ได้จากภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์ - รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภค รายได้เบ็ดเตล็ด และรายได้จากทุน 2) รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและเบียร์ ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดสรรให้ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 3) เงินอุดหนุน เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ กทม. แบ่งเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4) รายรับจากเงินสะสม หมายถึง การนำเงินสะสมของ กทม. มาใช้จ่ายโดย ไม่ต้องตั้งเงินงบประมาณมาใช้คืนเงินที่ใช้จ่ายไป โดยมีระเบียบระบุให้สามารถใช้ในเรื่องใดบ้าง และต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่ควบคุม การจ่าย ขาดเงินสะสม จะใช้ในเวลาที่มีเหตุจำเป็น เช่น เมื่อได้รับรายได้ประจำที่ล่าช้า เกิด อุทกภัย หรือมีภารกิจเร่งด่วน <p>เงินสะสม หมายถึง เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเมื่อวันสิ้นปีและรวมกับเงินเหลือจ่ายปีก่อนๆ ด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) เงินกู้ หมายถึง เงินกู้หรือเงินอื่นใดที่ กทม. กู้มาเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติทั่วไป หรือเป็นเงินใช้ปรับปรุงสภาพคล่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้จะใช้เงินกู้ระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของ กทม. โดยการกู้นั้นมีเงื่อนไขกำหนดให้ต้องนำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับแหล่งเงินกู้ของ กทม. ได้แก่ เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาของข้อมูล	กรุงเทพมหานคร
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข และเผยแพร่ข้อมูลพร้อมกับข้อมูลปัจจุบัน ณ สิ้นไตรมาส